

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BỘC NHIÊU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND - KN
V/v chủ động ứng phó với không khí
lạnh tăng cường, rét.

Bộc Nhiêu, ngày tháng 01 năm 2025

Kính gửi: Các ông trưởng xóm

Thực hiện Công văn số 140/UBND-NN ngày 09/01/2025 của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Định Hóa về việc chủ động ứng phó với không khí lạnh tăng cường, rét.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 09/01/2025 vùng núi và trung du Bắc Bộ (trong đó có tỉnh Thái Nguyên) có nơi rét đậm, rét hại; nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10-13 độ, vùng núi từ 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.

Để chủ động ứng phó với không khí lạnh tăng cường. Ủy ban nhân dân xã đề nghị các ông trưởng xóm phối hợp với tổ trưởng thú y xã, CB Nông nghiệp, CB khuyến nông tuyên truyền khuyến cáo đến các hộ trên địa bàn thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Đối với các hộ chăn nuôi

- Về chuồng trại:

Thực hiện gia cố, che chắn chuồng trại đảm bảo không bị gió lùa, mưa hắt làm ướt nền chuồng, giữ nền chuồng khô sạch, chuẩn bị dụng cụ sưởi ấm trong các ngày rét đậm, rét hại như bóng sưởi, chuồng úm gia súc non, củi đốt, chấu...

Vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, không để tồn đọng phân và nước tiểu trong nền chuồng, không rửa chuồng hay tắm cho vật nuôi trong những ngày rét dưới 15⁰C, thường xuyên dọn dẹp vệ sinh chuồng trại, phun khử trùng tiêu độc chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi. Phun diệt ruồi muỗi côn trùng nhằm cắt đứt nguồn lây nhiễm trung gian gây bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò.

Sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường, xử lý phân nước thải, giữ ấm cho vật nuôi.

Đối với gia súc non, gia cầm cần quây úm và sưởi ấm bằng bóng đèn sợi đốt, bóng hồng ngoại, giữ mật độ nuôi hợp lý.

- Về thức ăn:

Cung cấp đầy đủ lượng thức ăn cần thiết cho vật nuôi trong những ngày giá rét đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng, cung cấp đủ nước sạch cho vật

nuôi, bổ sung các loại khoáng, vitamin, men tiêu hóa vào khẩu phần ăn cho vật nuôi.

Thực hiện thu gom rơm rạ, thân cây ngô, lạc làm thức ăn dự trữ cho trâu bò đảm bảo trong những ngày rét đậm rét hại có nguồn thức ăn tại chỗ cho trâu bò, thực hiện ủ chua thức ăn để cung cấp bổ sung cho trâu bò đảm bảo dinh dưỡng đồng thời cung cấp thức ăn bổ sung như cám, các loại thuốc bổ vitamin, bcomplex để tăng sức đề kháng cho đàn vật nuôi.

- Phòng bệnh:

Thực hiện tiêm phòng đầy đủ cho đàn vật nuôi. Định kì phun tiêu độc khử trùng hoặc rắc vôi bột xung quanh khu vực chuồng trại, thực hiện chôn lấp xử lý xác động vật chết, không để nguồn bệnh phát sinh và lây lan trên địa bàn.

Hiện nay tình hình dịch bệnh Dịch tả lợn châu phi, bệnh tai xanh vẫn đang diễn biến phức tạp, các hộ phải thường xuyên phun khử trùng tiêu độc chuồng trại, tăng cường chăm sóc nuôi dưỡng và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh khác, không buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật nghi nhiễm bệnh và không sử dụng các sản phẩm động vật nghi nhiễm bệnh, không vứt xác động vật chết ra môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tăng cường sức đề kháng cho vật nuôi bằng các biện pháp chăm sóc nuôi dưỡng tốt.

2. Đối với chăn nuôi thủy sản:

- Cho cá ăn đủ chất và lượng, bổ sung vitamin C vào thức ăn, với lượng 50 – 60mg/kg thức ăn đối với cá da trơn, 30mg/1kg thức ăn với cá có vảy. Lựa chọn con giống đảm bảo khỏe mạnh, không bị xây xát, không bị bệnh. Xử lý đáy ao nuôi không bị ô nhiễm, bùn dày 15 – 20 cm. những ao nuôi cá thương phẩm khó thực hiện các biện pháp chống rét cần tổ chức thu hoạch sớm. Giữ mực nước ao trên 1,5m, định kỳ bón vôi khử trùng cho ao với lượng 1-2kg vôi bột /100m³. Trong những ngày giá rét tuyệt đối không kéo lưới, thu hoạch tía, không thả cá bổ sung.

- Bổ sung nước vào ao nuôi, duy trì mức nước trong ao tối thiểu 1,5 m, Thả bè tây với mật độ 1/2 -2/3 mặt nước ao, đào hố sâu 2,5 – 3m rộng 2 – 3m trong ao tạo nơi trú ngụ cho cá tránh rét.

Dùng rơm rạ đã được phun nước vôi và phơi khô cho vào các sọt, cắm cọc chìm sâu sọt rơm rạ xuống đáy ao cho cá trú ngụ.

Làm mái che mặt ao bằng nilon trắng để khoảng thoáng từ mặt ao lên đỉnh mái che >2m.

Thường xuyên theo dõi vật nuôi để phát hiện, xử lý kịp thời khi đàn vật nuôi có biểu hiện bất thường do đói rét, dịch bệnh.

3. Đối với cây rau màu vụ đông:

Tưới đủ ẩm theo nhu cầu dinh dưỡng của cây, bón thêm kali, lân cho cây tăng khả năng chống rét, lưu ý những ngày sương giá buốt cần tưới nước làm tan sương tránh hiện tượng cháy lá khi có nắng.

Trên đây là nội dung quan trọng đề nghị các ông trưởng xóm triển khai tuyên truyền cho người dân làm tốt công tác chủ động phòng chống đói rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi, chống rét cho cây trồng vụ đông./.

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Lưu vp, kn.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Hiếu